



## รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



โรงเรียนบ้านนาคลอง

ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

## รายงานการลงพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการมีส่วนร่วมกับชุมชน

### ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

โรงเรียนบ้านนาคลอง ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการหลายภาคส่วนร่วมข้อตกลงให้ความร่วมมือตามโครงการประชาชนร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ บ้านนาคลอง หมู่ ๙ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

### ๒. สรุปรายงานข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ชุมชนบ้านนาคลอง สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย โรงเรียนบ้านนาคลอง รวมทั้งภาคส่วนจะประสานความร่วมมือร่วมกัน และสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### รูปภาพประกอบ



### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการเข้าร่วมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดร่วมกับชุมชน เพื่อบริหารจัดการโครงการมีการติดตามการทำงาน และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องกับชุมชน ช่วยพัฒนาด้านการบริหารจัดการในระดับกลุ่มองค์กรเครือข่าย และช่วยสร้างรากฐานที่สำคัญด้วยการสร้างคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษาและชุมชนมากขึ้น

### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านนาคลองได้รวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากการประชุมหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประชุมหมู่บ้าน มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาคลอง เพื่อนำมาทบทวนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป



# จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านนาคลอง

BANNAKLONG SCHOOL



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๕๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวปานัช วิชิตพันธ์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง



วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวปานัช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมตอบคำถาม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านนาคลอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศ เพื่อแก้ปัญหาขยะพืดตแบบครบวงจรในฐานะภาคีเครือข่ายร่วม สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านนาคลองและวัดเขตอุดม โดยมี ๑ เสาเอก และ ๔ เสาหลักเข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินโครงการใช้ไก่เพื่อน้อง โดยได้รับ แม่ไก่พันธุ์ไข่จาก สภ.เมืองหนองคาย จำนวน ๒๐ ตัว เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อสตร. ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เข้าดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการทุกวัน

โรงเรียนบ้านนาคลอง

ม. 9 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000





# จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

## โรงเรียนบ้านนาคลอง

### BANNAKLONG SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต ๑



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๕๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**นางสาวภาณัช วิชิตพันธ์**  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง



วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวภาณัช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๑๐ หมู่ ๙ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ณ ศาลาการเปรียญวัดเขตอุดม (บ้านนาคลอง) เมื่อเวลา ๑๔.๒๐ น. โดยประมาณ ร.ต.อ.ภักดี สุวรรณชัยรบ รอง สว.สส.สภ. เมืองหนองคาย มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๑๔ แก้ว เมื่อเวลา ๑๔.๔๕ น. พ.ต.ท.มธรรมพันธ์ เพียงปราชญ์ รอง ผกก.ป.สภ. เมืองหนองคาย ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ณ วัดเขตอุดม (บ้านนาคลอง)

**โรงเรียนบ้านนาคลอง**

**ม. 9 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000**



